



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
เรื่อง การพิจารณาทุนภายในเพื่อสนับสนุนการวิจัย และผลงานวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้มีแผนงานในการสนับสนุนทุนผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ แก่อาจารย์และบุคลากร ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และการพัฒนาผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบโครงการวิจัยไปแล้ว ๑๐ เรื่อง บัดนี้โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไหมไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี จึงขอประกาศผลการพิจารณาดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณที่พิจารณาอนุมัติ(บาท)
๑	แนวทางการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี	วิจัย	นางสาวศรีไชย โพธิ์ศรี	๑๔,๕๐๐
๒	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด และความวิตกกังวล กับคุณภาพนอนหลับในสตรีตั้งครรภ์	วิจัย	นางสาวอรนิต นิคม นางสาวศิริวรรณ บุตรหิน	๑๒,๘๕๐
๓	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑	วิจัย	นายภาณุ อดกลั่น นางสาวสกาเดือน มงคลสุคนธ์รัก	๑๓,๗๕๐
๔	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	วิจัย	นางวีรติ พงษ์ทิพย์พัฒน์ นางรัตติกร เหมือนนาตอน นางสาวเมตตา ไชยเชษฐ์	๑๓,๐๐๐
๕	ความสัมพันธ์ของความรู้ ทักษะชีวิต กับพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย ของผู้ใหญ่วัยกลางคนในชนบท ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน	วิจัย	นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง นางสาวจิราพร รวงศ์ นางสาวอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ นางจุฬารัตน์ ท้าวหาญ นางสาวพรพรรณ มนัสจกุล	๑๔,๑๒๐
๖	บทเรียนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวจังหวัดอุตรธานี	วิจัย	นางชลกา ทวงศรี นายธวัชชัย เชื้อนสมบัติ	๑๓,๐๐๐
๗	ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด	วิจัย	นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวทิพาวรรณ สมจิตร นางสาวอรนิต นิคม	๑๓,๑๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณที่พิจารณาอนุมัติ (บาท)
๘	การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี	วิจัย	นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง นางสาวจิราพร วรวงศ์ นางจุฬารัตน์ ท้าวหาญ นางมัลลิกา มากรัตน์ นางกฤษณา ททรัพย์ศิริโสภาน นางศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร	๑๘,๐๐๐
๙	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	วิจัย	นางศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร นางรัตติกร เหมือนนาดอน นางยุพารัตน์ ดิเรพรวงค์	๑๒,๕๐๐
๑๐	การศึกษาความต้องการและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	วิจัย	นางธิดารัตน์ ห้วยทราย	๑๐,๕๐๐
รวม				๓๙,๐๐๐

(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

#### หมายเหตุ

๑. ขอให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุนที่งานวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยจัดส่งโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ สามารถ download ได้ที่ [www.bcn.u.ac.th](http://www.bcn.u.ac.th) จำนวน ๒ ชุด และโครงการวิจัยที่คณะกรรมการได้ให้แก้ไขในคราวพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

๒. ให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงาน โดยบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย ทุก ๔ เดือน เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ผ่านหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี